

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตี้ (KF-EUROPE)

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตี้เฮดจ์ (KFHEUROP)

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
(KFEURORMF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

Allianz Europe Equity Growth Fund



บทสรุป



ภาวะตลาด

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงต่ำที่สุดในรอบ 3 ปี ซึ่งเปิดโอกาสให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงได้อีก

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในเดือนสิงหาคม ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่าปรับตัวอ่อนแกว่าดัชนีอ้างอิง



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

สัดส่วนการลงทุนในบริษัทผู้ให้บริการการชำระเงินเป็นปัจจัยบวกหลัก ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในบริษัทผู้ให้บริการฉนวนและโซลูชันด้านวัสดุก่อสร้างเป็นปัจจัยลบ

มุมมองการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าตลาดโดยรวมมีความผันผวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันปัจจัยพื้นฐานโดยรวมของบริษัทที่กองทุนถือครองยังคงมีความแข็งแกร่ง อีกทั้งยังเป็นผู้นำตลาดและมีคุณภาพในระดับสูง รวมไปถึงสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างเข้มแข็ง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- ในเดือนสิงหาคม ตลาดหุ้นยูโรโซนปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และปิดสิ้นเดือนในระดับที่ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดตามสถิติ โดยตลาดหุ้นฟื้นตัวขึ้น ภายหลังจากการปรับตัวลงอย่างรวดเร็วในช่วงต้นเดือน เนื่องจากตลาดหุ้นทั่วโลกเผชิญกับความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ
- เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ หมวดอสังหาริมทรัพย์, หมวดการแพทย์ และหมวดบริการสื่อสารปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด ในขณะที่หมวดพลังงานปรับตัวอ่อนแอที่สุด เนื่องจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมัน
- ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) โดยรวมของยูโรโซนที่จัดทำโดย HCOB ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.2 จุดในเดือนสิงหาคม จากระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนที่ 50.2 จุดในเดือนกรกฎาคม โดยมีแรงสนับสนุนมาจากการจัดกีฬาโอลิมปิกที่ปารีส ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของฝรั่งเศส สำหรับ PMI ภาคบริการของยูโรโซนขยายตัวในอัตราที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน ทว่า PMI ภาคการผลิตปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือนที่ระดับ 45.6 จุด
- อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนชะลอตัวลงสู่ระดับร้อยละ 2.2 ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบ 3 ปี อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่เปิดโอกาสให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกครั้งในเดือนกันยายน หลังจากที่ปรับลดลงไปแล้วในเดือนกรกฎาคม ขณะเดียวกันบันทึกการประชุมของ ECB ในเดือนกรกฎาคม แสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายยังเปิดรับทางเลือกต่าง ๆ สำหรับการประชุมในเดือนกันยายน แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของค่าจ้าง



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ในเดือนสิงหาคม ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่าปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิงและดัชนี MSCI Europe
- **หลักทรัพย์ที่เป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงาน:** สัดส่วนการลงทุนในบริษัทผู้ให้บริการการชำระเงินเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากการเร่งตัวของเติบโตของรายได้สู่ระดับร้อยละ 26 ในไตรมาส 2/67 และฝ่ายบริหารยังคงกล่าวถึงปัจจัยขับเคลื่อนทางการค้าอย่างแข็งแกร่ง รวมไปถึงการรายงานข้อมูลอัตราค่าบริการซึ่งมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ คาดว่าแนวโน้มการเติบโตของบริษัทยังคงดำเนินต่อไปได้ โดยในปัจจุบันบริษัทยังมีส่วนแบ่งในกระเป๋าดิจิทัลน้อยกว่าหนึ่งในสาม และในระบบการชำระเงินรวมกันไม่ถึงร้อยละ 40 ซึ่งคาดว่าจะการจ้างพนักงานด้านการขายและเทคโนโลยีมากกว่า 500 คนในช่วงที่ผ่านมา จะสามารถเป็นปัจจัยสนับสนุนศักยภาพการเติบโตของบริษัทในระยะถัดไปได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- ราคาหุ้นของบริษัทที่มีกลยุทธ์ในการเข้าซื้อธุรกิจเฉพาะทางที่เป็นผู้นำตลาดในกลุ่มธุรกิจกันตกรรม การรีอถอนและเครื่องมือ และผู้ให้บริการระบบโซลูชัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเข้มแข็ง เนื่องด้วยการรายงานผลประกอบการอย่างเข้มแข็งในไตรมาส 2/67 อีกทั้งกลุ่มธุรกิจย่อยทั้งหมดมีผลการดำเนินงานที่ดีเกินกว่าที่คาด โดยเฉพาะกลุ่มบริการระบบโซลูชัน นอกจากนี้ราคาหุ้นของบริษัทยังมีแรงสนับสนุนเพิ่มเติมมาจากการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจ อีกทั้งบริษัทยังได้ปรับลดระดับการก่อกองลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและการจัดสรรเงินทุนในระดับดี ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มเชิงบวกสำหรับการเข้าซื้อและควบรวมกิจการ (M&A) ในอนาคต
- ราคาหุ้นของ Partners Group ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเรื่องอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมา โดยสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากข่าวสารอย่างจำกัดในช่วงก่อนการรายงานผลประกอบการในเดือนกันยายน ทั้งนี้ บริษัทได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งมากกว่าที่คาดไว้ในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มมูลค่าให้กับการลงทุนเพื่อชดเชยการขายสัดส่วนการลงทุนที่ชะลอตัวลง และได้รับประโยชน์จากอุปสงค์ของลูกค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันข้อตกลงใหม่ของลูกค้าในช่วงครึ่งปีแรกมีมูลค่า 1.11 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีระดับที่สูงกว่าที่คาดไว้ อีกทั้งคาดว่าแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามารถขับเคลื่อนให้เกิดธุรกรรมจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะการขายสัดส่วนการลงทุน และเป็นปัจจัยสนับสนุนรายได้จากการลงทุนและการระดมทุนที่มากขึ้น นอกจากนี้ฝ่ายบริหารยังได้ปรับเพิ่มมุมมองคาดการณ์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของผลการดำเนินงานในช่วงหลังปี 2569
- **หลักทรัพย์ที่เป็นปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงาน:** ราคาหุ้นของบริษัทผู้ให้บริการฉนวนและโซลูชันด้านวัสดุก่อสร้างปรับตัวลดลง เนื่องด้วยผลกำไรในครึ่งปีแรกมีระดับที่ต่ำกว่าที่คาด ประกอบกับฝ่ายบริหารปรับลดมุมมองคาดการณ์ต่อผลกำไรของทั้งปีลง แม้ว่าธุรกิจแผ่นฉนวนและฉนวนมีผลการดำเนินงานในระดับอ่อนแอ ทว่าธุรกิจข้อมูลและระบบพื้น ได้รับแรงสนับสนุนจากการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล โดยมีการเติบโตร้อยละ 8 ในครึ่งปีแรก นอกจากนี้ความสามารถในการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์และระบบ เช่น พื้นยกระดับ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าธุรกิจนี้จะสามารถสร้างกำไรจากการดำเนินงานเป็น 4 เท่าของผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ 51 ล้านยูโรในอีก 3 ปีข้างหน้า
- ราคาหุ้นของ DSV ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/67 ที่แข็งแกร่ง เนื่องจากการเติบโตของปริมาณการขนส่งในธุรกิจการขนส่งทางอากาศและอัตราผลตอบแทนที่ดีขึ้นในธุรกิจการขนส่งทางทะเล อีกทั้งแนวโน้มครึ่งปีหลังที่ดีขึ้น ทำให้ฝ่ายบริหารปรับเพิ่มมุมมองต่อผลประกอบการของปีงบประมาณ 2567 ขณะเดียวกัน DSV กำลังเปลี่ยนจากการที่ให้ความสำคัญกับการควบรวมกิจการ (M&A) ไปเน้นที่การเติบโตจากธุรกิจที่มีอยู่และการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ด้วยการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการเพิ่มความร่วมมือและสนับสนุนลูกค้าหลัก ด้วยบริการเสริม ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับการเติบโตเชิงโครงสร้าง นอกจากนี้ยังมีโครงการการประหยัดค่าใช้จ่ายในรอบใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการประหยัดมูลค่า 750 ล้านโครนเดนมาร์ก (DKK) ผ่านโครงการดิจิทัล และระบบอัตโนมัติ อีกทั้ง DSV ยังเป็นหนึ่งในสองผู้เสนอราคาสำหรับการซื้อกิจการ DB Schenker ซึ่งเป็นหนึ่งในโอกาสเติบโตที่สำคัญของบริษัท อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงความไม่แน่นอนที่มากขึ้น ส่งผลให้ผู้จัดการกองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน DSV ลง

- ราคาหุ้นของ ASML Holding ปรับตัวอย่างผันผวนตามหมวดเทคโนโลยี และปิดสิ้นเดือนสิงหาคมด้วยการปรับตัวลดลง แม้ว่ารายได้ในไตรมาส 2/67 จะปรับตัวลดลง ทว่ายังคงสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ขณะที่ยอดคำสั่งซื้อมีระดับสูงกว่าที่คาดไว้ โดยมีคำสั่งซื้อล่วงหน้าที่ยังรอรับรายได้ถึง 18 เดือน อีกทั้งการคาดการณ์ประกอบการในอนาคตของฝ่ายบริหารยังคงไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามปัจจัยที่บดบังผลประโยชน์ประกอบการ คือ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตามการเข้าถึงอุปกรณ์ของจีนมีแนวโน้มจะไม่ถูกจำกัดเพิ่มเติม เนื่องจากมีการห้ามใช้งานที่ครอบคลุมแล้ว



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- กองทุนขายสัดส่วนการลงทุนในบริษัทผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ของอังกฤษ และไปเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ของเยอรมนีแทน ซึ่งทั้งสองบริษัทมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่คล้ายกัน ทว่าบริษัทของเยอรมนีแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการเติบโตในระดับที่ดีกว่า นอกจากนี้บริษัทของเยอรมนีหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ในอังกฤษโดยบริษัทจากสหรัฐ ฯ ซึ่งอาจนำไปสู่การลงทุนทางด้านการตลาดที่เพิ่มขึ้น และการได้รับส่วนแบ่งตลาดเพิ่มเติมจากบริษัทที่เข้าซื้อกิจการ อีกทั้งกิจกรรมนี้อาจส่งผลให้อัตรากำไรมีความผันผวน และเป็นแรงกดดันต่อบริษัทผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ของอังกฤษ นอกจากนี้บริษัทของเยอรมนียังมีการประเมินมูลค่าที่เทียบเคียงได้ จึงเป็นทางเลือกของการลงทุนที่น่าสนใจมากกว่า
- กองทุนขายสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่มีผู้ก่อตั้งเป็นผู้กำหนดทิศทางของธุรกิจ (founder-led business) ซึ่งให้บริการด้าน IT ด้วยการมุ่งเน้นไปยังการบริการระบบโซลูชันที่มีความซับซ้อน และมีความสำคัญทางธุรกิจ ซึ่งเน้นให้บริการลูกค้ารายใหญ่ในภาครัฐ ทั้งนี้ กองทุนใช้โอกาสในช่วงที่บริษัทเริ่มฟื้นตัวในการขายสัดส่วนการลงทุน เนื่องด้วยกองทุนมีความเชื่อมั่นที่ลดลงต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจในระยะยาวของบริษัท

มุมมองตลาด



- ความผันผวนของตลาดในเดือนสิงหาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม โดยมีสาเหตุมาจากการแข็งค่าอย่างรวดเร็วของค่าเงินเยนญี่ปุ่น, ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เพิ่มขึ้น และการปรับเปลี่ยนการลงทุนในหมวดธุรกิจ ท่ามกลางสภาพคล่องในตลาดที่อยู่ในระดับต่ำ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- ตลาดหุ้นของยุโรปโซน และสหราชอาณาจักรมีแนวโน้มฟื้นตัวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทว่าในปัจจุบันกลับมีแนวโน้มของการเติบโตที่อ่อนแอลง ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับทิศทางของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีความชัดเจนว่าการเติบโตชะลอตัวลง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนเห็นถึงความผันผวนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากของตลาดโดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงวิกฤตการเงินโลกในปี 2551 และการระบาดของ COVID-19 ในปี 2563
- เมื่อพิจารณาไปถึงช่วงที่เหลือของปี 2567 ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทั้งในแง่ของความเชื่อมั่นและมุมมองเชิงเทคนิคต่อการประเมินมูลค่า อีกทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังเป็นปัจจัยสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการลงทุน (capex) เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมหลายแห่ง ระบุว่าลูกค้ากำลังรอคอยการปรับตัวลดลงของอัตราดอกเบี้ยที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นแรงส่งเชิงบวกให้กับหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนจำนวนหนึ่ง
- ผู้จัดการกองทุนคาดว่าบริษัทผู้นำด้านเซมิคอนดักเตอร์ในพอร์ตการลงทุนของกองทุน จะเข้าสู่การเติบโตตามรอบวัฏจักร และหุ้นของบริษัทในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (medtech) มีแนวโน้มที่จะปรับตัวถึงจุดต่ำสุดแล้ว และมีโอกาสขยายตัวจากระดับในปัจจุบัน ในขณะที่เดียวกันกิจกรรมการเข้าซื้อและควบรวมกิจการ (M&A) มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยบริษัทในพอร์ตการลงทุนของกองทุนที่มีสภาพคล่องสูงจะไม่ต้องพึ่งพาอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในปัจจุบัน
- ปัจจัยพื้นฐานโดยรวมของบริษัทที่กองทุนถือครองยังคงมีความแข็งแกร่ง ถึงแม้ว่าผู้จัดการกองทุนจะเห็นว่าบางบริษัทได้ปรับแนวทางการดำเนินงานด้วยความระมัดระวังในช่วงที่ผ่านมา ขณะเดียวกันสัดส่วนการลงทุนในบริษัทซึ่งเป็นผู้นำตลาดและมีคุณภาพในระดับสูง อีกทั้งยังสามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างเข้มแข็ง จะยังคงทำให้กองทุนอยู่ในตำแหน่งที่ดี นอกจากนี้การประเมินมูลค่าที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนั้นจะเป็นโอกาสสำหรับการเข้าลงทุน

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี ยุโรปอัครวิทย์ (KF-EUROPE)	กองทุนเปิดกรุงศรี ยุโรปอัครวิทย์เฮดจ์ -สะสมมูลค่า (KFHEUROP-A)	กองทุนเปิดกรุงศรี ยุโรปอัครวิทย์เฮดจ์ -ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHEUROP-I)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Allianz Europe Equity Growth Fund (Class AT (EUR)) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6		
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน	
ดาวნიໂຫລດສຽປສາຣະສຳຄັນຂອງກອງທຸນ			
ดาวნიໂຫລດໜັງສືອື່ອື່ນ			

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- กองทุน KF-EUROPE ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุน KFHEUROP ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Allianz Europe Equity Growth Fund (Class AT (EUR)) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
ดาวნიჰლდ สรุปลงสาระสำคัญของ กองทุน	
ดาวნიჰლდ หนังสือชี้ชวน	

คำเตือน : RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุน KFEURORMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน

- RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนในกองทุน RMF จะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 บริษัทจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุน และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนหลัก รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กองทุนหลักร้องขอ โดยกองทุนหลักอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมาภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured note)
- เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก Allianz Europe Equity Growth Fund ณ ส.ค. 67 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุน KF-EUROPE และ KFEURORMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุน KFHEUROPE ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ, 12, 18 อาคารเพลินจิต เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2657 5757 | โทรสาร 0 2657 5777

E-mail: krungsriasset.mktg@krungsri.com | Website: www.krungsriasset.com